



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 2 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง

1. เกษะติดโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปี'60...
2. ดีเปรสชัน-เข้าอ่าวไทย'ใต้'รับมือฝน-คลื่นแรง
3. กสท.ยึดหลัก'9 สมดุลฯ'ยกระดับพัฒนางานภาคเกษตรเกษตรกร...
4. เปิดตลาด'เกษตรเกรดพรีเมียม' ดีเด่น6-26พย...
5. คอลัมน์ กรองสถานการณ์: 'กรม.'ปรับแน่!!!แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้
6. ภาพข่าว: ตลาดเกษตร
7. กรมชลฯเร่งขุดคลองอ้อมเมืองตามแนวพระราชทาน'รัชกาลที่ 9' ...
8. คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว
9. กรมการข้าวเปิดเกมรุกใช้นวัตกรรมเกษตรแม่นยำสูง...
10. น้ำท่วมไม่ลดเลื่อนเปิดรร.เป็น6พย.ปทุมธานี'อยุธยา'
11. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ครบรอบ 50 ปี

สื่อ

- มติชน
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
สยามรัฐ
แนวหน้า
ไทยโพสต์
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
มติชน
ข่าวสด
มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560

จากหนังสือพิมพ์ : มติชน

ฉบับที่ : 14480 หน้า : 12 (ล่าง)

หัวข้อ : เกษตรกรโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปี'60 เกษตรกรโดนใจ สร้างอาชีพเสริม...

เกษตรกรโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปี'60 เกษตรกรโดนใจ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ติดตามโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระบุเกษตรกรพึงพอใจ เห็นว่าโครงการตรงกับความต้องการในระดับมากร้อยละ 81 ช่วยให้มียาไรได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมในฤดูแล้ง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ มีพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) ได้เก็บข้อมูลจากเกษตรกรรวม 400 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรบริเวณเหนือเขื่อนทดน้ำผาจุกทั้งสองฝั่ง พบว่า

เกษตรกรมียาไรได้เงินสดการเกษตร 191,870 บาท/ครัวเรือน รายจ่ายเงินสดการเกษตร 112,671 บาท/ครัวเรือน รายได้เงินสดสุทธิเกษตร 79,199 บาท/ครัวเรือน โดยมูลค่าผลผลิตเกษตรที่ใช้ในครัวเรือน และส่วนต่างมูลค่าผลผลิตเกษตรต้นปีและปลายปี 10,936 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นรายได้สุทธิการเกษตร รวม 90,135 บาท/ครัวเรือน ด้านทัศนคติและระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มี

ต่อโครงการ พบว่า โครงการตรงกับความต้องการของเกษตรกรในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81 ช่วยให้รายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69 และความเหมาะสมของเกษตรกรต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 59 ทำให้สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้ คิดเป็นร้อยละ 81 ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูฝน/ฝนทิ้งช่วงคิดเป็นร้อยละ 79 มีพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66 และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมคิดเป็นร้อยละ 19

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในตัวเกษตรกรมากขึ้น สศก. เห็นว่าควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมในการวางระบบการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละราย เพื่อให้ครอบครัวมียาไรได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน แต่ละครั้วเรือนน่าจะมีการปลูกฝังเตรียมพร้อมสำหรับผู้สืบสานความเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีการส่งเสริมปลูกพืชทดแทนที่ใช้น้ำน้อยในฤดูแล้ง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการผลิต และการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดระบบการทำฟาร์มที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นต้น

ดีเปรสชัน-เข้าอ่าวไทย ได้รับมือฝน-คลื่นแรง

อุตุฯ ออกประกาศเตือนพายุดีเปรสชัน
ลูกใหม่ในทะเลจีนใต้ จะผ่าน □อ่านต่อหน้า 12

● ดีเปรสชัน □ ต่อจากหน้า 1

ปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดในภาคใต้ เชื้อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำวันแรก ขอนแก่นระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังออกสู่อ่างน้ำชี 'บักเป๊ะ' ไปสุราษฎร์ฯ มอบบ้านเพิ่มให้ 2 เหยื่อน้ำท่วมได้ ทำเงินยังอ่วม ชาวบางปลาหมอร้องขอห้องน้ำ เรือ อุยังชีพ ร.ร.ปทุมฯ-อยุธยาขังท่วม เลื่อนเปิดเรียน ทำสะพานไม้ยาว 2 ก.ม.ให้ชาวกรุงเก่าสัญจร

★ อุตุฯเตือนฝนหนักถล่มใต้

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. ว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 พ.ย. พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 750 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงของจังหวัดสงขลา ประเทศไทย หรือละติจูด 7.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 107.0 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทยในคืนวันที่ 1 พ.ย. 2560 ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกระลอก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรง

พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส วันที่ 2-3 พ.ย. 2560 บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรออกจากฝั่ง และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นซัดเข้าหาฝั่งในระหว่างเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

★ เชื้อนอุบลรัตน์ลดระบายน้ำ

เมื่อเวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เชื้อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปรับลดการระบายน้ำออกจากเดิมวันละ 38 ล้าน ลบ.ม. มาอยู่ที่วันละ 30 ล้าน ลบ.ม. ตามคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สั่งการด่วนไปยังคณะกรรมการ

บริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น หลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในกลุ่มจังหวัดภาค อีสานตอนกลาง และสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 ต.ค. เนื่องจากขณะนี้แม่น้ำพองมีระดับน้ำที่เกินกว่าที่จะรองรับได้ และมวลน้ำไหลท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ โดยเฉพาะที่ อ.น้ำพอง และ อ.เมืองขอนแก่น ครอบคลุมหลายตำบล

ขณะที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากกัดเซาะคันดินกั้นกันน้ำที่คลองส่งน้ำ 3L-RMC ที่ บ.คุยโพธิ์ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น พังทลายลงมาความยาวกว่า 30 เมตร ซึ่งแม้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานจะสามารถปิดกั้นแนวคันดินดังกล่าวได้แล้วแต่ยังคงมีมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ หลังแนวคันดินดังกล่าว

ด้านประตูระบายน้ำ D8 ห้วยพระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ยังคงระดมเครื่องสูบน้ำกว่า 30 เครื่อง สูบน้ำออกจากเขตพื้นที่ชุมชนเมืองชั้นใน เพื่อส่งสู่อ่างน้ำชีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง โดยจะต้องสูบน้ำออกให้ได้อย่างน้อยที่สุดวันละ 7 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจากแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำดังกล่าว นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชล

ประทาน ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองชั้นในจะลดระดับลง และกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 14 วัน

★ มอบบ้านเหยื่อน้ำท่วมใต้

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่บ้านนายเพียงช่วยอยู่ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 106/2 หมู่ที่ 2 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. นายวิฑูรย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบบ้านหลังใหม่ตามโครงการ "ตำรวจสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี" จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อต้นปีที่ผ่านมา พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า เมื่อต้นปีพื้นที่ อ.เวียงสระ อ.พุนพิน และ อ.ไชยา ประสบกับปัญหาเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหนัก ส่งผลให้บ้านของนายเพียงช่วยอยู่ นายอนันต์ เหลืองทอง และบ้านนางจวน ช่วยบุญ ถูกน้ำพัดพังเสียหายจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ทางตร.จึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้จำนวน 3 หลัง โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดซ่อมสร้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินกว่า 840,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้อได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ไปก่อนหน้านี้อจำนวน 6 หลัง และในวันนี้ส่งมอบอีกจำนวน 3 หลัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 หลัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

★ ทำเงินยังอ่วมชาวบ้านขอห้องน้ำ

สถานการณ์น้ำท่วมทำเงินในพื้นที่ อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี ยังมีปริมาณน้ำสูง แต่ก็ลดลง 3-5 ซม.ในหลายจุด แต่ยังท่วมขังในปริมาณระดับสูง ในพื้นที่ ต.ไผ่กองดิน ต.ระเจ็ใหญ่ ต.ตะค่า ต.โคกคราม หลังมีการผันน้ำลงสู่ทุ่งและแม่น้ำท่าจีน โดยเป็นการระบายมาจากประตูระบายน้ำผักไห่ และประตูระบายน้ำชันสูตร ฝั่ง จ.พระนครศรีอยุธยา ทำให้น้ำล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนและพืชไร่เกษตรกร บางแห่งสูงประมาณ 1.50 เมตร นายอดิศักดิ์ สุดตาเส็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ตะค่า กล่าวว่า ตนอยากขอความเป็นธรรมในการบริหารจัดการน้ำว่าขอให้ทางกรมชลประทานปล่อยน้ำมาแต่เนิ่นๆ เพราะพื้นที่ตรงนี้รับน้ำทุกปี ปะทะมาๆ เสียหายทุกปีปีนี้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันเพราะปล่อยน้ำมามาก พื้นที่ของคนที่ท่วมมากกว่า 2 เดือนแล้ว ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือด่วน

เช่น เรื่องห้องน้ำ เรือ และลุงชัชพ

★ ร.ร.นอกคั่นกันปทุมฯเลื่อนเปิด

ผู้สื่อข่าวสำรวจพื้นที่นอกคั่นกันน้ำริมเจ้าพระยา ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี พบว่ามีหลายโรงเรียนยังคงน้ำท่วมสูง ไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติ โดยเฉพาะโรงเรียนวัดไก่อ่เตี้ย ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ระดับท่วมสูง 1 เมตร น.ส.สุธิพา นุ่นชนะมา อายุ 40 ปี ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดไก่อ่เตี้ย กล่าวว่า ปกติจะเปิดเรียนวันที่ 1 พ.ย.นี้ แต่เนื่องจากระดับน้ำยังคงสูงอยู่จึงต้องเลื่อนออกไปในวันที่ 6 พ.ย. เพราะเกรงว่าเด็กนักเรียนจะเป็นอันตรายจากน้ำท่วมรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีพินที่หนีน้ำมา ขณะนี้ทหารเข้ามาทำสะพานเดินเข้าโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมาโรงเรียนได้ แต่ก็ต้องดูสถานการณ์ของน้ำก่อนว่าสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ปกติหรือไม่

ขณะที่โรงเรียนวัดสะแก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ยังมีระดับน้ำที่สูง ซึ่งทางโรงเรียนได้เลื่อนเปิดการเรียนการสอนไปในวันที่ 6 พ.ย.60 เช่นกัน โดยจะให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มาเรียนก่อน แต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถมาเรียนได้ แต่หากผู้ปกครองเป็นห่วงก็สามารถให้นักเรียนหยุดต่อได้ เนื่องจากที่บ้านของนักเรียนน้ำอาจจะยังท่วมสูงอยู่ การเข้าออกจากบ้านก็จะลำบากและอาจจะอันตรายได้ เนื่องจากยังเป็นเด็กเล็กอยู่

★ ชาวบ้านวอนรัฐเร่งช่วย

ส่วนสถานการณ์น้ำภายในจังหวัดปทุมธานียังคงทรงตัว และมีน้ำท่วมในพื้นที่นอกคั่นกันน้ำที่ประชาชนอาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก มีบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวนกว่า 4,000 หลังคาเรือน นางสมบัติ สงสาร อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 65/1 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี กล่าวว่าที่บ้านน้ำท่วมมากกว่า 2 เดือนแล้ว เนื่องจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศว่าน้ำไม่ท่วมแน่นอน จึงไม่ได้เก็บของภายในบ้าน เมื่อน้ำมาอย่างกะทันหันจึงถูกน้ำท่วมเสียหายหมด ตนก็ถูกตะขาบที่หนีน้ำมากัดทำให้ติดเชื้อที่มากับน้ำท่วม ขณะนี้ยังมีประชาชนบริเวณใกล้เคียงก็ประสบความเดือดร้อนเช่นกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ด้านนางประไพ รสเจริญ อายุ 87 ปี อาศัยอยู่บ้านเช่า ไม่มีเลขที่ กล่าวว่า ทุกวันนี้เมื่อน้ำ



ขึ้นสูงในช่วงกลางคืนก็ต้องตักน้ำออกจากบ้าน ไม่อย่างนั้นก็จะนอนภายในบ้านไม่ได้ ส่วนนางลำไพ ศรีวิบูลย์ อายุ 40 ปี อาชีพรับจ้าง อาศัยห้องเช่า ไม่มีเลขที่ กล่าวว่า ต้องก่อกำแพงอิฐกันน้ำป้องกันน้ำเข้ามาภายในห้อง ไม่อย่างนั้นก็จะนอนกันไม่ได้ ทุกวันนี้เดือดร้อนมาก ห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้ เนื่องจากน้ำท่วม อยากรู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือบ้าง หรือแม้แต่สอบถามถึงความ เป็นอยู่ก็จะรู้สึกดีทุกวัน

★ กรุงเก่าทำสะพานไม้ยาว 2 ก.ม.

ด้านสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พบระดับน้ำลดลงวันละ 2-3 ซม. แต่ในหลายพื้นที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูง โดยพบว่าถนนธรรมสิทธิ์เสนาเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์-กับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเสนา ระดับน้ำท่วมสูง รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ทางเทศบาลเมืองเสนาได้ทำสะพานไม้ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร และแยกเข้าไปในซอยชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้เดินสัญจรไปมาได้ พร้อมทั้งทำสะพานลอยไม้ข้ามระหว่างถนนไปยังชุมชน ส่วนโรงเรียนหลายแห่งที่มีกำหนดจะต้องเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 พ.ย. ต้องเลื่อนไปวันที่ 6 พ.ย. และต้องรอดูสถานการณ์น้ำว่าจะลดทันวันที่จะเปิดเรียนได้หรือไม่ ส่วนภายในพื้นที่ตลาดบ้านแพน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ตลอด พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กว่า 10 เครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมในตลาดบ้านแพน

★ 'บิกตุ' ตรวจน้ำเมืองคอน

เวลา 17.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ

🏠 **ตรวจเยี่ยม** - พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผ.บ.ตร. ตรวจเยี่ยมโรงพักใน จ.นครศรีธรรมราช และไปมอบบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 พ.ย.

ที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่มีกำหนดล่วงหน้า ใช้เวลาหรือเพียง 18 นาที ก่อนที่นายกฯจะเดินทางกลับออกไปในเวลา 17.28 น. ส่วนพล.อ.ฉัตรชัยยังคงหารือต่อกับ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี คาดว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ รายงานข่าวแจ้งว่าในวันที่ 3 พ.ย.นี้ นายกฯ มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการพัฒนาหมู่บ้านปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพื้นที่ 13 จังหวัดภาคใต้ เสียภัยเนื่องจากมีดีเปรสชันเข้าในระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย.นี้ โดยพล.อ.ฉัตรชัยหารือกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพียงประมาณ 10 นาทีจึงเดินทางกลับออกไปโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ

กสก.ยึดหลัก'9 สมดุลฯ'ยกระดับพัฒนางานภาคเกษตร เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี วางกรอบการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Agricultural Curve ปีแห่งการพัฒนาคนและยกระดับการบริหารจัดการในภาคเกษตร มุ่งเน้น 9 สมดุล สู่วิถีความเป็นเลิศของภารกิจส่งเสริมการเกษตร

กสก.: นายอานวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันทีระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบปีที่ 50 พร้อมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจักรพรรดิมาลาให้กับข้าราชการมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กและศิริราชมูลนิธิการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์การมอบรางวัลบุคคล หน่วยงานดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์กับกรมส่งเสริมการเกษตร การมอบทุนการศึกษา

โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน ภายใต้หลักคิด "9 สมดุล สู่วิถีความเป็นเลิศของภารกิจส่งเสริมการเกษตร" หรือ Balance DOAE เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Smart Agricultural Curve ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นปีแห่งการพัฒนาคนและยกระดับการบริหารจัดการในภาคเกษตรทั้งในส่วนของบุคลากรและเกษตรกร โดยให้มีศูนย์กลางหรือระบบการเรียนรู้และบ่มเพาะความรู้ ทักษะต่างๆ ภายในหน่วยงาน จัดทำในลักษณะ Unit School เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ

พร้อมของคนในภาคเกษตรสำหรับรองรับการเกษตร 4.0 ประกอบด้วย 9 เรื่องหลัก ดังนี้ 1.งานส่งเสริมการเกษตรต้องแสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่ชัดเจน ในลักษณะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ (Function) ที่แท้จริง สามารถจำแนกและผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์และตรวจสอบได้ 2.การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานโดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จของขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) กำหนดเป้าหมายของการส่งเสริมและพัฒนาให้ชัดเจน และสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 3.งานตามนโยบายที่มีเป้าหมายพัฒนาด้านการเกษตรต้องดำเนินการควบคู่กับงานตามบทบาทหน้าที่ของกรม โดยเน้นต่อยอดและขยายผลการพัฒนาให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า 4.การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ (Area Base) ต้องนำงานตามนโยบายและงานตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยใช้เกษตรกรเป็นตัวตั้ง วางเป้าหมายให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบและวัดผลได้ 5.นักส่งเสริมการเกษตรจะต้องสร้างสมดุลในมิติของงานด้านส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 6.สร้างสมดุลของการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรโดยมุ่งยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร 7.การขับเคลื่อนพัฒนาด้านการเกษตรผ่านระบบส่งเสริมการเกษตร มุ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดความสมดุลกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนและสามารถต่อยอดการพัฒนาการเกษตรสู่เกษตร 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน 8.ผลประกอบการด้านการเกษตรต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมดุลระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนที่คุ้มค่า ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 9.พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายวัฒนธรรมอันดีงาม ทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ทำลายภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร

นายสมชายกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มีคนอยู่ทั่วประเทศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกรจะยึด "เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และพื้นที่เป็นเป้าหมายการปฏิบัติงาน" โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับเกษตรกรเป็นหลักมีการกำหนดพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจน มองภาพ "พื้นที่-คน-สินค้า" เข้าด้วยกันดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยมองให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

เปิดตลาด'เกษตรเกรดพรีเมียม'

ดีเด่น6-26พย.ระดมสินค้าออกบูธริมคลองผดุงกรุงเกษม

นางสาวอุจเดือน สตะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน บริเวณเลียบริมคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด "ตลาดเกษตรเกรดพรีเมียม" เพื่อเผยแพร่และแนะนำสินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐาน เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP หรือเกษตรปลอดภัย ซึ่งใช้สัญลักษณ์ Q, สินค้าอินทรีย์ หรือออร์แกนิกไทยแลนด์, สินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI, สินค้าแปรรูปที่นำมาจำหน่ายก็เป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ Q หรืออินทรีย์ หรือผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP/HACCP, สินค้าคุณภาพมาตรฐานจากแปลงใหญ่, สินค้าจากโครงการข้าวครบวงจร Young Smart Farmer, สินค้าจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งจากโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ

โดยตลาดเกษตรเกรดพรีเมียมครั้งนี้จะมีพื้นที่จำหน่ายสินค้ากว่า 150 บูธ มีร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้า 300 ร้านค้า หมุนเวียนตลอด 3 สัปดาห์ ทั้งสัตว์น้ำสวยงาม พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้สวนถาด ผัก ผลไม้ ข้าว ข้าวสี ผักไหม - ผักฝ้าย ปศุสัตว์ ประมง ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ผลิตภัณฑ์นมจากสหกรณ์โคนม ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ส้มโอทับทิมสยาม GI จ.นครศรีธรรมราช, ส้มสายน้ำผึ้งที่ได้รับมาตรฐาน GAP ที่ปลูกในพื้นที่อุดมไปด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ อ.ฝาง, ผลิตภัณฑ์เห็ดโคน-เห็ดเผาะในน้ำเกลือ, ไข่มัดแดงกระป๋อง, ทุเรียนหลงลับแล

ตลอดจนสินค้าเกษตรนวัตกรรมต่างๆ เช่น ปลาเค็มอบโอโซน ซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการผลิตและบรรจุด้วยระบบสุญญากาศ, น้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ, มะนาวผง, เครื่องสำอางทั้งสบู่, ครีม, เซรั่มจากสินค้าเกษตร เช่น ข้าว, หัวหอม, มังคุด, มาร์กหน้าจากโยโย่หมื่น อีกทั้งพบกับสินค้าใหม่ที่จะเปิดตัววางจำหน่ายในงานนี้เป็นครั้งแรก

เช่น ข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อสุขภาพจากกรมการข้าว มีน้ำตาลต่ำเหมาะกับผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยเบาหวาน ปลาชีวมพงษ์ ซึ่งเป็นปลาสวยงามที่สูญพันธุ์ไปจากไทยแล้วกว่า 30 ปี และไทยประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ขึ้นมาได้ ปลาสายชงชาติไทย รวมทั้งสินค้าที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับปลากัดซึ่งเป็นปลาประจำชาติ เช่น แสตมป์, แก้วน้ำ, ผ้าพันคอ, ถุงผ้า

นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารหมุนเวียนจำหน่ายกว่า 90 ร้าน และมี Food Truck ด้วย โดยเป็นร้านอาหารชื่อดัง รวมทั้ง Q Restaurant ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งใช้วัตถุดิบปลอดภัยและสะอาด มีสุขอนามัย สินค้าจำหน่ายทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 9 โซน ได้แก่ 1.โซน Young Smart Farmer และแปลงใหญ่ 2.โซน GAP และ Organic 3.โซน Q Food Court 4.โซนผู้ประกอบการ 4.0 5.โซน Show Case 6.โซนนวัตกรรม 7.โซนไม้ดอกไม้ประดับและเครื่องใช้ 8.โซนหมอนไหม แปลงใหญ่ และ 9.โซนข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร และพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจทุกวัน ทั้งกิจกรรมฝึกอาชีพในด้านเกษตร-หัตถกรรม-การทำอาหาร-อาชีพเสริมโดยใช้วัตถุดิบ หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมฝึกทำบัญชีผ่าน Smart Phone กิจกรรมการประกวดสัตว์น้ำสวยงามผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมสาธิตระบบนวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตร : ผู้ซื้อพบผู้ขายออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งมีทุกวัน เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพดีของเกษตรกรไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน



'กรม.'ปรับแน่!!! แต่ยังไม่ใช้ตอนนี้

๖ บินการเอาระแสที่เคยเกิดขึ้น แต่ต้องเบรกไว้ก่อน เพราะมิงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับประเด็นเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี แต่เมื่อ "ออกทุกข์" ทุกเรื่องที่เคย "พับ" ไว้ก่อน ถูกนำมาขุดถึงผู้มีอำนาจอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลดล็อกพรรคการเมือง หรือแม้แต่เรื่องนี้

เพราะก่อนเดือนตุลาคม กระแสการปรับคณะรัฐมนตรี ถูกสื่อกันให้ทั่ว โดยเฉพาะมันเป็นโค้งสุดท้ายของ **รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** อย่างไรก็ต้องจัดทัพให้เข้ากับสถานการณ์และเป้าหมาย

แต่เป็นที่เข้าใจกันในช่วงนั้นยังปรับคณะรัฐมนตรีไม่ได้ เพราะทุกอย่างกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมงานพระราชพิธี การเปลี่ยนคนทำงานกลางคันไม่ส่งผลดีกับงานแน่ๆ

ทว่า เมื่อเสร็จพระราชพิธีแล้ว หลายฝ่ายจึงจับตาว่า "บิ๊กตุ" จะถือโอกาสเปลี่ยนขุนพลทันทีหรือไม่ แต่โดยคำตอบที่

กรอง สถานการณ์

ได้รับดูเหมือนจะยังไม่เร็วเร็ว นี้ เพราะไม่มีปัจจัยอะไรให้ต้องเร่งรีบในช่วงนี้ ปัญหาอุทกภัยในโซนภาคกลางและอีสานบางจังหวัดยังอยู่ในอาการสาหัสสากรรจ์ คนทำงานยังเร่งแก้กันอยู่

เหนือสิ่งอื่นใด แม้จะผ่านพ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพไปแล้ว แต่เป็นที่รู้กันประเทศไทยยังเหลืองานพระราชพิธีที่สำคัญอีก 1 งาน "บิ๊กตุ" น่าจะรอให้อะไรหลายๆ อย่างเสร็จสิ้นไปเสียก่อน



เป็นไปได้ที่จะรอขึ้น “คักราชใหม่” ก่อนถึงค้อยเซตที่ม
งาน ซึ่งปรับนั้นปรับแน่ แล้วน่าจะขยับกันหลายจุดเลยทีเดียว
เพราะคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีความสำคัญ

เป็นปีสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ต้องปั้นผลงานสร้างโปรไฟล์
เอาไว้ดู ไม่ให้คนจำได้ แต่ว่า บริหารมา 4-5 ปี เศรษฐกิจไม่
เดินหน้าไปไหน

หลักๆ น่าจะเป็นทีมงานเศรษฐกิจของ “เฮียกวาง” สมคิด
จาคตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่น่าจะเปลี่ยนหรือสลับเก้าอี้
กันหลายคน ฟุ้งเป้าไปที่คนทำงานนานๆ มาตั้งแต่ปีแรก ถึง
เวลาอาจได้พักแล้ว

ส่วนขุนทหารถ้าวัดกันตามสไลด์การปรับของ “บิ๊กตู” ที่
ผ่านมา เหมือนใช้ทฤษฎีเก้าอี้ดนตรี ลูกเพื่อให้คนที่ยังไม่ได้
นั่งได้นั่งบ้าง โดยเฉพาะนายทหารที่เพิ่งเกษียณอายุราชการ
มา บรรดาอดีต ผบ.เหล่าทัพบางคนอาจได้นั่งทำงานในฐานะ
บริหารบ้าง

ขณะที่ศึกแมนหลักๆ “พี่น้อง 3 ป.” อยู่กันครบ ไม่เป็น
อย่างที่มิชชาวลือว่า พี่ใหญ่อาจปลดระวาง เพราะอย่างไรต้องพึ่ง
บารมีในบท “มิสเตอร์ดีล” และ “ผู้มากคอนเนกชั่น” ต่อไป

พอๆ กันกับเพื่อนเลิฟ “บิ๊กฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่า ผลงานไม่
เข้าตา เต็มที่แค่เปลี่ยนที่หลบกระสุนตก ไม่เอาหลดวงโคจร

แต่การปรับ กรม.ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะปัญหาใหญ่ที่
เจอมาตลอดคือ การหาทีมงาน ด้วยเหตุผลที่หลายคนไม่กล้า
เอาชื่อมาทิ้ง ยิ่งเป็นปีสุดท้ายไม่กล้าจะร่วมลงเรือแป๊ะด้วย.

“
การปรับ กรม.ไม่ใช่เรื่อง
ง่าย ๆ เพราะปัญหาใหญ่
ที่เจอมาตลอดคือ การ
หาทีมงาน ด้วยเหตุผลที่
หลายคนไม่กล้าเอาชื่อมา
ทิ้ง ยิ่งเป็นปีสุดท้ายไม่กล้า
จะร่วมลงเรือแป๊ะด้วย
”

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค
วันที่: พุธที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ปีที่: 38 ฉบับที่: 13342
Col.Inch: 14.23 Ad Value: 12,807
ภาพขาว: ตลาดเกษตร

หน้า: 9(ล่างขวา)
PRValue (x3): 38,421

Clip: Black/White



ตลาดเกษตร : เรณู ตั้งคจิวงกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ดุจดเดือน ศະนะนาวัน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมียม" ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ ณ ทำเนียบรัฐบาล

กรมชลฯเร่งขุดคลองอ้อมเมืองตามแนวพระราชทาน'รัชกาลที่ 9'

นครศรีฯเสี่ยง'ท่วม'หนักสุด

ขงกรม.ของบ9พันล้าน

นายฯลงพื้น
ที่'ปากพนัง'พรงนี้

กรุงเทพธุรกิจ ● กรมชลฯเดินทาง
ขุดคลองอ้อมเมือง รับมือสถานการณ์
น้ำท่วมภาคใต้ เผื่อหวังพื้นที่ 10 จังหวัด
ระบุ "นครศรีธรรมราช" เสี่ยงสุด-ขงกรม.
สัปดาห์หน้า ของบประมาณ 9 พันล้าน
ขุดคลองระบายน้ำลงทะเล เผยเป็นทางแก้
ปัญหาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้
เมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ ด้านนายฯฯ
ลงตรวจสถานการณ์น้ำ-เยี่ยมศูนย์พัฒนา
ลุ่มน้ำปากพนังวันพรุ่งนี้ อุดฯเตือนภาคใต้
ฝนตกต่อเนื่อง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดี
กรมชลประทาน เปิดเผยวานนี้ (1 พ.ย.)
ถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ว่า
จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วง
มากที่สุด เพราะระบบการพร่องน้ำอ้อมเมือง
เพื่อลดภาวะน้ำท่วม ซึ่งกรมชลประทานได้
เข้าไปแก้ไขแล้วยังขับเคลื่อนไม่ได้พอ เนื่องจาก
เป็นโครงการขนาดใหญ่ และยังอยู่ระหว่าง
การขุดลอก

ต่อจากหน้า 16

นครศรีฯ

การนำเสนอของประมาณต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อเปิดโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน
โดยโครงการดังกล่าวจะใช้ทั้งคลอง
เดิมและมีการขุดคลองใหม่ขึ้นมาเพื่อ
ให้การระบายมีช่องทางตัดออกสู่ทะเลได้
อย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบน้อยที่สุด
ซึ่งโครงการได้ผ่านขั้นตอนการออกแบบ
แล้ว ติดอยู่ตรงจุดที่จะนำน้ำออกจากคลอง
สายหลัก ซึ่งมีชุมชนที่กำลังเจรจา รวมถึง
การพิจารณาถึงการออกแบบโครงการให้
สามารถกักเก็บไว้ในปริมาณที่เหมาะสม

"เจตนาเราของการพร่องน้ำอ้อมเมือง
คือการใช้ลำห้วยเดิมๆให้ได้มากที่สุด
แต่ในความเป็นจริง ลำห้วยเหล่านี้
จะมีสิ่งปลูกสร้างมากมาย มีชุมชนที่
เติบโตต่อเนื่อง ฉะนั้นการพร่องน้ำอ้อม
เมือง จึงเป็นทางออกที่พระบาทสมเด็จพระ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง
พระราชทานไว้ 5-6 โครงการ ในสมัยน้ำ
ท่วมครั้งใหญ่ในภาคใต้"

ขงกรม.ของบประมาณ9พันล้าน

อย่างไรก็ดีจากเดิมที่เคยประเมิน
งบประมาณไว้ 6,000 ล้านบาท แต่ขณะนี้กลับ
พบว่า ต้องใช้งบประมาณ 9,000 ล้านบาทใน
พื้นที่ช่วงต้นของโครงการมี 2 กรณีที่ต้องทำ
คือ 1.เจรจาก่อน หากมีความจำเป็นก็จะเป็น
กรณีที่ 2 คือการเวนคืน รวมถึง โครงการ
ที่กรมชลฯเพิ่งเสนอเข้าสู่กรม.คาดว่าอีกไม่
เกิน 2 สัปดาห์ จะมีการนำเรื่องเข้าสู่การ
พิจารณา ในเดือน พ.ย.นี้

ทั้งนี้ ประเด็นที่เป็นห่วงก็คือ
น้ำที่ระบายออกสู่ทะเล จะมีผลกระทบ
อะไรหรือไม่ โดยส่วนใหญ่แล้ว เพราะ
จ.นครศรีธรรมราช จะประสบกับภาวะ
น้ำท่วมอยู่เป็นประจำ ปริมาณน้ำที่ไหล
ออกมาจะต้องเจอตัวเมืองขวางอยู่ ไม่ว่าจะ
จะเป็นคลองทำแพ คลองทำขัง คลองปาก
นคร โดยหลักๆเราจะดึงน้ำจากคลองทำ
ดี เข้าสู่คลองผันน้ำสาย 3 ซึ่งอยู่ระหว่าง
คลองปากนคร และคลองชะเมา แล้ว
ปลายคลองจะมีประตูระบายน้ำไว้สำหรับ
ควบคุม 2 สิ่ง ทั้งป้องกันน้ำทะเล ทะลัก
เข้ามา และกักเก็บน้ำไว้ในช่วงล้นฤดูฝน
"สงขลา"นำห่วงรองจากเมืองคอน

ส่วนพื้นที่อ่อนไหวในระดับรองลง
มาจาก จ.นครศรีธรรมราช นั้น จำเป็น
ต้องดูจากปัจจัยของปริมาณฝนที่ตกลง
ในพื้นที่ และความพร้อมในการระบาย
น้ำ ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า ฝนจะ
มีมาก ในจ.สงขลา

ขณะเดียวกันพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าพบ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

โดยไม่มีการกำหนดล่วงหน้า และใช้เวลาหารือ
เพียง 18 นาที คาดว่าเป็นการหารือเกี่ยวกับ
สถานการณ์น้ำท่วม และการเตรียมการลงพื้นที่
ภาคใต้ในวันที่ 3 พ.ย.นี้

โดยนายฯฯมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการพัฒนา
ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รวมทั้งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพื้นที่
13 จังหวัดภาคใต้เสี่ยงภัยน้ำท่วม
อุตุฯเตือนใต้ระวังฝนตกหนัก

ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยา
พยากรณ์อากาศ ว่าประเทศไทยตอนบน
อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย กับมีหมอกใน
ตอนเช้า แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึง
หนาวในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาค
ตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชน
บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกไว้
ด้วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย



ข่าวปนคน คนปนข่าว



● **ฝากตัวรับใช้นาย!! “ทหารเกณฑ์ชายแดนใต้” โอด เจอ “นาย” หักหัวคิว ทั้งค่ารถ-ค่าอาหาร-ค่ายา เหลือ เบี้ยเลี้ยงแค่เดือนละ 400 บางคนเหลือ 22 บาทไทย มีน้ำหนัก “นายพลไทย” ถึงอ้วนท้วนสมบูรณ์**

เรื่องนี้ต้องขยาย .. เผอิญไปเห็นทางเพจ “God Of War V.3” แชร์โพสต์ของ “ทหารไทยชั้นผู้น้อยคนหนึ่ง” ระบายความอัดอั้นตันใจในการ “รับใช้ชาติ” ที่ถูกส่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ มาเป็นเวลาปีเศษ จากเวลาทั้งหมด 2 ปี ที่ต้องประจำการถึงเดือน เม.ย.61 .. นายทหารคนนั้นที่คาดว่าจะจะเป็น “ทหารเกณฑ์” ตัดพ้อว่า แม้จะรู้สึกภาคภูมิใจ-ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้ แต่ก็มี “ความกลัว” ที่ไม่ใช่ความกลัวจากภัยอันตราย แต่เป็นความกลัวว่า ลูกเมียจะไม่กิน ด้วยเหตุว่าได้รับเงินเดือนจากราชการเพียงเดือนละ 400 บาท พร้อมบรรยายถึงภาระส่วนตัวอีกสารพัด .. แล้วก็ไม่ได้โพสต์กล่าวหาลอยๆ มีการแอบไปเบิกจ่ายเงินเบียดเบียน ที่ระบุว่า มีการหักเงิน ทั้งค่ารถ-ค่าอาหาร-ค่ายา จากค่าเบียดเบียน ที่แต่ละคนได้น้อยอยู่แล้ว แค่ “หลักพันบาท” จนบางคนเหลือรายรับแค่ 22 บาทก็มี .. นายทหารท่านนั้นยังได้ชี้เป้าไปที่ “ผู้บังคับบัญชา” ที่ดูแลเงินเดือนของกำลังพล แล้วระบุด้วยว่า แต่ละเดือนจะเจอ “นาย” ทั้งหักเงิน ทั้งผลัดการจ่ายเงิน อย่างที่ความชัดเจน .. คงด้วยระบบการเบิกจ่ายที่จะมากองอยู่ที่ “ผู้บังคับบัญชา” ก่อนจะไปถึง “ลูกน้อง” ..ระบบแบบนี้หากเจอ “เจ้านายดี” ก็ดีไป แต่เจอ “เจอนาย...” ก็ช่วยไปแบบนายทหารท่านนี้ .. ถือเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อที่เกิดกับ “รัฐของชาติ” ที่สู้สุดสั้ทำงานปกป้องแผ่นดิน .. และเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อที่จะเกิดในยุคที่มี “ทหาร” เรื่องอำนาจเช่นนี้ .. และน่าจะเป็นคำตอบได้ดีว่า ทำไม “นายพลใหญ่ๆ” ถึงอ้วนท้วนสมบูรณ์ แต่ “ทหารชั้นผู้น้อย” สภาพราวกับไม้เลื้อยผี.

● **“โหวนารินทร์” คอนเฟิร์ม!! อัปเกรดจาก “หมอดู” สู่ “ผู้จัดการรัฐบาล” ส่งสัญญาญณ์ได้เวลารี่เซต “กรม. ประยุทธ์” ไม่ลืมอวย “ลุงตุ้” เหมาะสมที่ซัดดด อยู่ ยาวๆ ไปถึงหลังเลือกตั้ง**

มาอีกแล้วจ้าา .. วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ โหรชื่อดัง เจ้าของสมญา “โหรทหาร-โหร คมช.” ออกโรงมาอ้างนิมิต “หลวงปู่เฒ่าเกวาลัน แห่งเทือกเขาทิวาลัย” เป็นเหตุเป็นตะว่า จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่เกินปีนี้ .. หักหน้า “ป้าป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ความมั่นคง และ “บิ๊กบราเธอร์ส คสช.” ที่บอกว่า “ไร้สัญญาญณ์ ปรับ ครม.” อย่างจ้ง .. ไม่เท่านั้น “พ่อหมอวารินทร์” ยังพูด



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เป็นฉากๆ ราวกับ “ผู้จัดการรัฐบาล” อีกว่า เร็วๆ นี้ “นายกฯตุ้” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเรียกคุยมอบหมายหน้าที่ บาง คนหมตหน้าที่ หมตเวลา ต้องมีคนอันมาแทนตามตำแหน่ง .. แล้วก็หมต ปมตอนท้าย ย้ำไปโรมัน “อันลิมิต” ของ “นายกฯลุงตุ้” ว่ายังไม่หมตหน้าที่ อยู่ไปแบบยาวๆ หลังจากเลือกตั้งก็ยังคงทำหน้าที่ต่อ ไม่มีใครเหมาะสมเท่าอีกแล้ว ..

เคยบอกไปแล้วว่า หากติดตามบทบาทของ “โหรวารินทร์” อย่าง “สังคมที่ฉลาดพอ” ก็จับได้ไล่ทันว่า “นิมิตหลวงปู่” ที่ว่ามีไซ “เรื่องเหนือธรรมชาติ” อะไร แต่เป็น “ธง” จาก “ผู้มีอำนาจ” ล้วนๆ .. มานี้ันควรจะเรียนท่านว่า “เสียวารินทร์” ในฐานะเจ้าของหมู่บ้านจัดสรร อสังการกลางเมืองเชียงใหม่ มากกว่าไปยกย่องว่าเป็น “โหรพยากรณ์” อะไรแล้ว .. แล้วจริงๆ ไม่ต้องไปว่าเรียนเป็น “หมอดู” ก็พอจะเกณฑ์ได้ว่า จริงๆ นั้น ถึงรอบที่ต้องปรับ “กรม. ประยุทธ์” ไปนานแล้ว ตั้งแต่ที่มีเสียงลือลือๆ มาช่วงกลางปีที่ผ่านมา หากแต่ติด “ภารกิจสำคัญ” ทำเอา รมต. หลายคนที่มชื่อจะตงงานได้มีโอกาสดอรอบมารวมครั่งปี .. โดยเฉพาะ “แก๊ง 9 รัฐมนตรี” ที่คอพาดเขียง ส่อขาดคุณสมบัติ ตามรัฐธรรมนูญใหม่จากปม “ถือครองหุ้นต้องห้าม” ที่ตอนนี้เรื่องคาอยู่ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมแผนให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาชี้ขาด .. ปัจจัยนี้แหละที่จะทำให้ “นายกฯตุ้” ต้องปรับทัพแบบเลี่ยงไม่ได้ ไม่ใช่ “ดวงชะตา-ฤกษ์ยาม” อะไรพรอค์นั้นหรอก .. อย่างไรก็ตาม ระดับ “เสียวารินทร์” อินไซเดอร์-วงใน คสช. ออกมาคอนเฟิร์มขนาดนี้แล้ว ก็ชัวร์ป๊าย .. แต่ครั้นจะหวังเป็น “หมัดเด็ด” ปรับ ครม. กระชากเรตตั้ง ก็คงแบ้ก ด้วย “คีย์แมนตัวถ่วง” ทั้ง “ป้าป้อม” หรือ “พีป็อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย หรืออาจจะพ่วงเพื่อนเลฟ “บิ๊กมฆง” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ที่ไม่ติดบ่วงขาดคุณสมบัติ น่าจะยังได้สิทธิอยู่ต่อแบบ “อยู่กันไปทั้งชาติ” .. เอาแค่ 3 ท่อนี้ยังอยู่ใน ครม.ลุงตุ้ ปรับให้ตายเรตตั้งก็ไม่กระตือองหรอก ฟันธง.



วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ

● **ปางเส้นสุดท้าย!! เปิดปม “บิ๊กบี” ถอดใจ เหตุเจอ “พีตู่” โวยขึ้นทะเบียนแรงงานไม่เสร็จ ก่อนแดง “อธิบดีกรมการจัดหางาน” แบบไม่ปรึกษา เลยตัดสินใจลาออก ได้พักผ่อนสมใจอยาก**

โธ่ถึงกะละมังหม้อ .. “นิมิตหลวงปู่เกวาลัน” บอกแค่ต้องปรับ ครม. ไม่ยกจะบอกว่า จะมีรัฐมนตรีตัวตดลั่นใจลาออก .. เมื่อจู่ๆ “บิ๊กบี” พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ยกทีมงานลาออกจากตำแหน่ง พร้อมชวนข้าราชการออกจากออฟฟิศ ไปอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย .. มูลเหตุที่น่าจะมาจากการที่ “นายกฯตุ้” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจ มาตรา 44 ย้าย วรานนท์ ปิตรีขรณ์ พันจากตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน ไปเป็นรองปลัดกระทรวงฯ .. เห็นว่าพ้อออกคำสั่งไป “พีตู่” ก็เรียก “น้องบี” มาพบที่ตึกไทยคู่ฟ้า โดยเชื่อกันว่า “บิ๊กบี” ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีการย้าย “อธิบดีวรานนท์” ..ถือเป็นการไม่ไว้หน้ากันครั้งที่สองติดๆ หลังจากที่ไม่ทนมานั้นมีการตั้ง จรินทร์ จักกะพาก จากอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาเสียบยอดเป็น “ปลัดกระทรวงแรงงาน” โดยตัดชื่อแคนดิเดต ที่ “บิ๊กบี” เสนอ ..

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีข่าวว่า อนุรักษ์ ทศรัตน์ อดีตตรองปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ได้ไปเป็นอธิบดีกรมการจัดหางานในคราวนี้ มีความใกล้ชิด และได้รับการเสนอชื่อโดย “ปลัดจรินทร์” เสียด้วย ส่วน “อธิบดีวรานนท์” ถือเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ที่ “บิ๊กบี” ไว้วางใจในระดับต้นๆ .. พลันที่คำสั่ง มาตรา 44 ให้ลลับตอก “วรานนท์-อนุรักษ์” ก็เท่ากับว่าคนออกคำสั่งถึงทาง “ปลัดจรินทร์” มากกว่าร่นหนึ่งทหารอย่าง “บิ๊กบี” ซึ่งก็ชี้ข่าวว่าถูก “ลุงตุ้” ต้าหนืออย่างแรง ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ตามกำหนด ค้างกว่า 2 แสนคน แม้จะมีการ



พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล

ขยายเวลาออกมาให้แล้ว กลายเป็น “ฟางเส้นสุดท้าย” ที่ทำให้ตัดสินใจลาออกกะทันหัน .. อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นก็เคยมีข่าวว่า “บิ๊กมี้” เสนอตัวไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีแทบทุกครั้งที่มีการปรับ ครม. โดยให้เหตุผลว่า อยากพักผ่อน แต่สุดท้ายก็ยังมีชื่อร่วม ครม. อยู่ .. อีกทั้ง “บิ๊กมี้” ก็มีชื่อเป็น 1 ใน 9 รัฐมนตรี ที่ถูกยื่นตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับการถือหุ้นอยู่ที่ กกต. โดยถือเป็น “รมต.สายทหาร” คนเดียวที่ถูกตรวจสอบอีกด้วย.

ช.ชญา

กรมการข้าวเปิดเกมรุกใช้นวัตกรรมเกษตรแม่นยำสูง สร้างต้นแบบนาแปลงใหญ่

จากนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมายหลักคือมุ่งพัฒนาเกษตรกรรายย่อย ให้เกิดการรวมกลุ่ม ร่วมกันบริหารจัดการ เพื่อให้มีพลังของตัวเอง มีอำนาจในการต่อรองและมีการเชื่อมโยงระหว่างการผลิติดกับการตลาดให้ครบวงจร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า กรมการข้าวได้ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในรูปของนาแปลงใหญ่ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ที่สำคัญคือกลุ่มเกษตรกรชาวนา ซึ่งการขับเคลื่อนส่งเสริมนาแปลงใหญ่อย่างจริงจังในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรมีความเข้าใจและตื่นตัวที่จะเข้าสู่ระบบทำนาแปลงใหญ่มากขึ้น เพราะแค่เกษตรกรมารวมตัวกัน วางแผนจัดการทรัพยากรด้วยกัน บริหารจัดการผลผลิตร่วมกัน และเชื่อมโยงตลาด ก็จะก้าวไปสู่ความเข้มแข็งได้ ทั้งนี้ กรมการข้าวได้เปิดรับสมัครกลุ่มนาแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่รวมกลุ่มมากกว่า 30 คนขึ้นไป พื้นที่รวมกันมากกว่า 300 ไร่ มาสมัครเข้าสู่โครงการนาแปลงใหญ่ได้ที่หน่วยงานของกรมการข้าวหรือสมัครที่สำนักงานเกษตรตำบล เกษตรอำเภอก็ได้

ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ จะมุ่งไปที่การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกัน และบริหารจัดการเพื่อการผลิตต้นทุน เพิ่มผลผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด ซึ่งก็มีกรณีดำเนินการไปตามขั้นตอนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ จนกระทั่งมีกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ส่วนหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง ขณะที่ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น

ฉะนั้นทิศทางขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ในปี 2561



อนันต์ สุวรรณรัตน์

จะดำเนินการตามนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ส่งเสริมการทำเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Agriculture) ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือนวัตกรรม และเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการบริหารจัดการระบบการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก วางแผนการใส่ปุ๋ยให้น้ำ ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว เป้าหมายคือการบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ได้มากกว่าเดิม และเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นไปอีก ที่สำคัญคือป้องกันความเสี่ยงโดยใช้นวัตกรรมต่างๆ เข้ามารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมการข้าวได้เริ่มนำร่องการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำมาบ้าง เช่น การปรับระดับพื้นที่นา (Land leveling) โดยใช้ระบบเลเซอร์ เพื่อให้ที่นาสม่ำเสมอสามารถควบคุม

และรักษาระดับน้ำได้ดี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น หรือการใช้โดรน (Drones) ฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืช ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาไปสู่การใช้โดรนหว่านข้าวด้วย โดยเป็นความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTEC สวทช.) เป็นส่วนใหญ่ แต่ปี 2561 จะสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนาข้าวที่ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดแผนขับเคลื่อนโครงการนำร่องการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ 3,000 ไร่ เพื่อเป็นแปลงต้นแบบของการบริหารจัดการพื้นที่นาข้าวที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิต

ต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้
การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการข้าวยัง
วางเป้าหมายทำแปลงขยายผลใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง
อีก 20 แปลง ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดพื้นที่จังหวัดที่จะดำเนินการ
ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเน้นพื้นที่แปลงใหญ่ประชารัฐและ
แปลงใหญ่ทั่วไปที่มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นแปลงต้นแบบ
เฉพาะของแต่ละสภาพพื้นที่ เช่น พื้นที่นาปี พื้นที่นาปรัง
เนื่องจากแต่ละพื้นที่จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน
ดังนั้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่นำไปส่งเสริมก็อาจจะ
แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และความพร้อมของแต่ละ
กลุ่มแปลงใหญ่ อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่าการขับเคลื่อน
นาแปลงใหญ่ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงนี้
จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตภาคเกษตร
ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ลดผลกระทบจากการเสี่ยงภัย
ด้านต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ทางการเกษตรแก่
คนรุ่นใหม่ และจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาประกอบอาชีพ
ทำการเกษตรกันมากขึ้น และจะเป็นอีกก้าวที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพข้าวและคุณภาพชีวิตชาวนาไทยให้ดีขึ้น

นายสหพรรณ ทองพันธุ์ สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า โครงการ
นาแปลงใหญ่เปิดโอกาสให้ชาวนาได้มารวมกันเป็นกลุ่ม
เป็นก้อน ชาวนาได้รับประโยชน์หลายอย่าง โดยเฉพาะการ
ได้ไปอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ
ก็ได้เอาความรู้กลับมาปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ของตนเอง ซึ่ง
สภาพพื้นที่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนเป็นนาดอน
บางคนเป็นที่ลุ่ม การปรับเปลี่ยนก็แตกต่างกันไป ดังนั้น
หากกรมการข้าวมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ต่างๆ ไว้เป็นต้นแบบ จะช่วยสนับสนุนให้ชาวนา
ได้เรียนรู้และพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

น้ำท่วมไม่ลด เลื่อนเปิดรร.

เป็น6พย.
ปทุมธานี
'อยุธยา'
ร.ร.ที่ปทุมฯ-
อยุธยา เลื่อน
เปิดเรียนเป็น
□ อ่านต่อหน้า 7

● เลื่อนเปิด □ ต่อจากหน้า 1

วันที่ 6 พ.ย.นี้ หลังน้ำท่วมขังไม่ลด เทศบาลเมืองเสนาทำสะพานไม้ยาว 2 ก.ม.ให้ชาวกรุงเก่าสัญจร ทำเงินยังอ่วม ชาวบางปลามีร้องขอห้องน้ำ เรือ ลุงยังชีพ อุดฯ ออกประกาศเตือนพายุดีเปรสชันลูกใหม่ในทะเลจีนใต้ จะผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทย ขอนแก่นเริ่มดีขึ้น หลังเขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำวันแรก 'บักเบ๊ยะ' ไปสุราษฎร์ฯ มอบบ้านเพิ่มให้ 2 เขื่อนน้ำท่วมได้

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบถึงวันที่ 3 พ.ย. ว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 พ.ย. พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 750 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงของจังหวัดสงขลา ประเทศไทย หรือละติจูด 7.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 107.0 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทยในคืนนี้ (1 พ.ย. 2560) ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรง

พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส วันที่ 2-3 พ.ย. 2560 บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลัง



แรง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรออกจากฝั่ง และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นซัดเข้าหาฝั่งในระยะเวลาดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ขอนแก่นว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปรับลดการระบายน้ำออกจากเดิมวันละ 38 ล้าน ลบ.ม. มาอยู่ที่วันละ 30 ล้าน ลบ.ม. ตามคำสั่งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังกระแสข่าวที่เขื่อนกักตุนน้ำกั้นดินพังถล่มน้ำที่คลองส่งน้ำ 3L-RMC ที่ บ.คุยโพธิ์ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น พังทลายลงมา ซึ่งแม้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานจะสามารถปิดกั้นแนวคันดินดังกล่าวได้แล้ว แต่ยังคงมีมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลเข้าท่วม

ยังหนัก - สภาพน้ำท่วมหนักจนถนนกลายเป็นคลอง ลามทะเลลึกเข้าโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ เขตเทศบาลเมืองเสนาจ.พระนครศรีอยุธยา ทำให้ต้องเลื่อนเปิดเทอมวันแรกออกไปอีก เมื่อวันที่ 1 พ.ย.

พื้นที่หลังแนวคันดินดังกล่าว เจ้าหน้าที่ยังคงระดมเครื่องสูบน้ำกว่า 30 เครื่อง สูบน้ำออกจากเขตพื้นที่ชุมชนเมืองชั้นใน เพื่อลงสู่แม่น้ำชีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 14 วัน

วันเดียวกันที่ ต.เดม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. นายวิฑูรย์ จีนโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9836

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 7

Col.Inch: 100.96

Ad Value: 166,584

PRValue (x3): 499,752

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: น้ำท่วมไม่ลดเลือนเปิดร.เป็น6พย.ปทุมธานี'อยุธยา'

มอบบ้านหลังใหม่ตามโครงการ "ตำรวจสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี" จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยได้มอบบ้านหลังใหม่ให้กับนายเพียง ช่วยอยู่ นายอนันต์ เหลืองทอง และนางจวน ช่วยบุญ เป็นจำนวนเงินกว่า 840,000 บาท พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ไปก่อนหน้านี้นับจำนวน 6 หลัง และในวันนี้ส่งมอบอีกจำนวน 3 หลัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 หลัง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านสถานการณ์แม่น้ำท่าจีนในพื้นที่ อ.บางปลาร้า จ.สุพรรณบุรี ยังมีปริมาณน้ำสูงแต่ก็ลดลง 3-5 ซม. ในหลายจุด แต่ยังคงท่วมขังในปริมาณระดับสูง ในพื้นที่ ต.ไผ่กองดิน ต.จระเข้ใหญ่ ต.ตะค่า ต.โคกคราม หลังมีการผันน้ำลงสู่ทุ่งและแม่น้ำท่าจีน จากประตูระบายน้ำผักไห่ และประตูระบายน้ำชันสูตรฝั่ง จ.พระนครศรีอยุธยา บางแห่งสูงประมาณ 1.50 เมตร นายอดิศักดิ์ สุดตาเส็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ตะค่า กล่าวว่า อยากขอความเป็นธรรมในการบริหารจัดการน้ำว่า ขอให้ทางกรมชลประทานปล่อยน้ำมาแต่น้อย เพราะพื้นที่ตรงนี้รับน้ำทุกปี ปีละมากๆ เสียหายทุกปี พื้นที่ของคนท่วมมากกว่า 2 เดือนแล้ว ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเป็นการด่วน เช่น เรื่องห้องน้ำ เรือและถุงยังชีพ

ผู้สื่อข่าวสำรวจพื้นที่นอกคันกันน้ำริมเจ้าพระยา ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี พบว่ามีหลายโรงเรียนยังถูกน้ำท่วมสูง ไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติ โดยเฉพาะโรงเรียนวัดไก่อี๋ย ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ระดับท่วมสูง 1 เมตร น.ส.สุธิพา นุ่นชนะ อายุ 40 ปี ครูผู้ช่วยชั้นประถม 1 โรงเรียนวัดไก่อี๋ยกล่าวว่า ปกติจะเปิดเรียนวันที่ 1 พ.ย.นี้ แต่เนื่องจากระดับน้ำยังคงสูงอยู่จึงต้องเลื่อนออกไปในวันที่ 6 พ.ย. เพราะเกรงว่าเด็กนักเรียนจะเป็นอันตรายจากน้ำท่วม รวมถึงสัตว์แมลงมีพิษที่หนีน้ำมา ขณะที่โรงเรียนวัดสะแก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ยังมีระดับน้ำที่สูง ซึ่งทางโรงเรียนได้เลื่อนเปิดการเรียนการสอนไปในวันที่ 6 พ.ย. เช่นกัน

ด้าน นางสมบัติ สงสาร อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 65/1 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่นอกคันกันน้ำกล่าวว่า ที่บ้านน้ำท่วมมากกว่า 2 เดือนแล้ว



เนื่องจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศว่าน้ำไม่ท่วมแน่นอน จึงไม่ได้เก็บของภายในบ้าน เมื่อน้ำมาอย่างกะทันหันจึงถูกน้ำท่วมเสียหายหมด ขณะนี้ยังมีประชาชนใกล้เคียงที่ประสบความเดือดร้อนเช่นกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ส่วนนางประไพพรศรีเจริญ อายุ 87 ปี อาศัยอยู่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ กล่าวว่า ทุกวันนี้เมื่อน้ำขึ้นสูงในช่วงกลางคืนก็ต้องตักน้ำออกจากบ้าน ไม่อย่างนั้นก็จะนอนภายในบ้านไม่ได้ ขณะที่นางลำไพศรีวิญญู อายุ 40 ปี อาศัยพรบจ้าง อาศัยห้องเช่าไม่มีเลขที่ กล่าวว่า ต้องกักน้ำอ่างกันน้ำป้องกันน้ำเข้ามาภายในห้อง ไม่อย่างนั้นก็จะนอนกันไม่ได้ ทุกวันนี้เดือดร้อนมากห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้ เนื่องจากน้ำท่วม อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือบ้างหรือแม้แต่สอบถามถึงความเป็นอยู่ก็จะมีดีกว่านี้

ส่วนที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พบระดับน้ำลดลงวันละ 2-3 ซม. แต่ในหลายพื้นที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูง ที่ถนนธรรมสิทธิ์เสนาเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์กับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเสนา ระดับน้ำท่วมสูงกลายเป็นคลองรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ทางเทศบาลเมืองเสนาต้องทำสะพานไม้ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร และแยกเข้าไปในซอยชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้เดินสัญจรไปมาได้ ส่วนโรงเรียนหลายแห่งต้องเลื่อนไปวันที่ 6 พ.ย. ขณะที่ภายในพื้นที่ตลาดบ้านแพนพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กว่า 10 เครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมซ้ำอีก

ต่อมาเวลา 17.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล

เยี่ยมใจได้ - พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ออกตรวจเยี่ยมโรงพักในจ.นครศรีธรรมราช และมอบบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อ.เวียงสระ, อ.พุนพิน, อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 พ.ย.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า โดยไม่มีกำหนดล่วงหน้าใช้เวลาหารือเพียง 18 นาที ก่อนที่นายกฯจะเดินทางกลับออกไปในเวลา 17.28 น. ส่วนพล.อ.ฉัตรชัยยังคงหารือต่อกับ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี คาดว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้

รายงานข่าวแจ้งว่าในวันที่ 3 พ.ย.นี้ นายกฯ มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการพัฒนาหลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหลังกรมอุตุฯนิคมวิทยาประกาศเตือนพื้นที่ 13 จังหวัดภาคใต้ เต็มภัยเนื่องจากมีดีเปรสชันเข้าในระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย.นี้

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม
วันที่: พุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ปีที่: ๔๐ **ฉบับที่:** ๑๔๔๘๐
Col.Inch: ๑๙.๙๖ **Ad Value:** ๓๐,๙๓๘
ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ครบรอบ ๕๐ ปี

หน้า: ๔(บนซ้าย)
PRValue (x3): ๙๒,๘๑๔

Clip: Full Color

เรียงคน มาเป็นข่าว



ครบรอบ ๕๐ ปี - อำนาจ ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ ๕๐ ปี โดยมี สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร